



ที่ สพ ๕๑๐๒๙/๕๒๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓๖ ถนนประชาธิปไตย
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง... (นักบริหารงาน... ระดับกลาง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๕๑๐๒๙/๖๐๒๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง... (นักบริหารงาน... ระดับกลาง) จำนวน ๓ อัตรา ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง... (นักบริหารงาน... ระดับกลาง) แต่อย่างไรก็ดี รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชู จันทรสุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นฯ

กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร ๐-๓๕๕๒-๑๘๙๙

โทรสาร ๐-๕๕๒-๑๙๓๓

www.suphan.go.th



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารที่ว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง...
(นักบริหารงาน... ระดับกลาง)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง...
(นักบริหารงาน... ระดับกลาง) จำนวน ๓ อัตรา ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดรับสมัครคัดเลือก
ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณา
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง...
(นักบริหารงาน... ระดับกลาง) แต่อย่างใด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบุญชู จันทรสวรรค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นฯ